



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 6 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,811 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,026,695 ราย เสียชีวิต 59 ราย เสียชีวิตสะสม 23,2356 ราย รักษาหายเพิ่ม 21,488 ราย รักษาหายสะสม 2,770,939 ราย ยังรักษาอยู่ 232,521 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 445,120,866 (+1,368,443) ราย เสียชีวิต 6,015,043 (+5,632) ราย รักษาหาย 378,144,383 (+1,375,309) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฮองกง ตั้งเป้าหมาย "โควิดต้องเป็นศูนย์" อินเดีย พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 92% ไม่ได้ฉีดวัคซีน

ประเด็นสำคัญ

1. ประเมินผลการรับมือสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, amarintv, nationtv, mcot, springnews, sonhitalk, isaranews, js100, infoquest, thejournalistclub)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เผยว่า ทีมวิจัย สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลการรับมือสถานการณ์โควิด 19 โดยลงพื้นที่จริงทั้งในระดับประเทศ และในระดับพื้นที่ จำนวน 8 พื้นที่หลัก และ 44 พื้นที่ย่อย ตามสมรรถนะหลักขององค์การอนามัยโลก พบว่า 1) ประเทศไทยและ สธ. มีสมรรถนะและการรับมือสถานการณ์อยู่ในระดับดีมาก 2) ขณะนี้สถานการณ์ส่วนใหญ่ทั่วโลกและไทย อยู่ในระยะการปรับตัวเข้าสู่การยุติการระบาดใหญ่เข้าสู่ โรคประจำถิ่น จากปัจจัยของเชื้อที่ลดความรุนแรงลงมา 3) ระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ แต่ต้องปรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อทั่วไป 4) ระบบเวชภัณฑ์ ยา วัคซีน สามารถบริหารจัดการได้ดี มีจำนวนเพียงพอ และ 5) ต้องเร่งพัฒนาระบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ทันสมัยและเป็นเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น "โรคประจำถิ่น"

2. ปัญหาการเข้าถึงการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณสายที่โทรเข้าสายด่วน 1330 ยังมีปริมาณมาก 60,000-70,000 สายต่อวัน ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.สธ. ได้มอบหมายให้สายด่วนของแต่ละกรมในสังกัด สธ. เข้ามาสนับสนุนการทำงานของสายด่วน สปสช. ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการภายใน 6 ชั่วโมง ขอให้ดูแลตัวเองเบื้องต้นไปตามอาการ หากมีไข้หรือไอ กินยาลดไข้ ยาแก้ไอ และผู้ติดเชื้อโควิดสามารถไป รพ. ตามสิทธิรักษาหรือใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook

- เพจเส้นด้าย โพสต์ข้อความ ระบบ HI ที่ไม่ตอบจอทย์ อาการเปลี่ยนไม่มีที่ไป

คุณตา ระเบียบ คุณยาย โสภกา ผู้สูงวัย ที่อยู่กับลำพัง ทราบว่าติดเชื้อโควิดทั้งคู่ ตั้งแต่ 26 ก.พ. 65 ได้ลงทะเบียนรักษาตัวเอง ได้รับยาเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด มีการขอความช่วยเหลือมาอย่างเพจว่า อาการคุณตาระเบียบ อาการแยลง ค่าออกซิเจนเหลือ 93 อาการอ่อนเพลีย แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการตอบรับ

3. เตรียมขึ้นทะเบียนสเปรย์แอนติบอดีพันจวม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ch7, thebangkokinsight, workpointtoday, isaranews)

- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลเตรียมยื่นขึ้นทะเบียน สเปรย์แอนติบอดีพันจวม ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด 19 ต่อ อย. เดือน มิ.ย.นี้ คาดผลิตออกสู่ตลาดได้ประมาณไตรมาส 3 เผยขณะนี้วัคซีนที่ทำการวิจัยอีกกว่า 20 ชนิด โดยวัคซีนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ วัคซีน Chula-Cov19, HXP-GPOVax, Baiya SARS-CoV-2 Vax และ Covigen ซึ่งอยู่ในขั้นการทดสอบในมนุษย์ และหากทดสอบครบสามระยะ จะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้

4. แนะนำวิธีกำจัดขยะติดเชื้อในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการจัดการขยะในครัวเรือนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 กรณีผู้ติดเชื้อกักตัวที่บ้าน แบ่งขยะเป็น 1. ขยะจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้แยกขยะพลาสติคหรือแอลกอฮอล์หรือฆ่าเชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แล้วมัดปากถุง ถือว่าเป็นขยะทั่วไป และ 2. กรณีขยะที่มีการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น ATK หน้ากากอนามัย ถือเป็นขยะติดเชื้อ ถ้าไม่ได้มีการฆ่าเชื้อ จะต้องทิ้งในถุงมิดชิด มัดปากถุงให้แน่นแล้วหาถุงอีกชั้นมารอง จากนั้นมัดถุงให้แน่นแล้วพ่นยาฆ่าเชื้อหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณปากถุง เขียนข้อความกำกับว่า “ขยะติดเชื้อ” แล้วทิ้งถังขยะ หรือประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ทราบเพื่อมาจัดเก็บไปทำลายให้เหมาะสม</p> <p>5. เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก่อนสงกรานต์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ห่วงผู้สูงอายุ และลูกหลาน พาผู้สูงอายุเข้ารับฉีดวัคซีน ลดโอกาสเสียชีวิต ป้องกันความเสี่ยง ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (thaiandplus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า สถานการณ์โควิดในระยะนี้เป็นเหตุให้ผลการประเมินความเสี่ยงต่อภาวะเครียดของประชาชนจาก www.วัดใจ.com ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มว่าการร่วมญาติช่วงสงกรานต์จะส่งผลด้านบวก ภาวะเครียดจะผ่อนคลายลงได้ แต่การพบปะกันอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ สธ. จึงมีข้อเสนอให้ผู้สูงอายุเร่งเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการพบปะกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, ChiangmaiNews, TheJournalistClub</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอาจเป็นไปตามฉากทัศน์ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง 5 หมื่นรายในช่วงหลังสงกรานต์ แต่ทุกคนสามารถช่วยกันยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อลดการติดเชื้อลงได้ คาดว่าช่วง พ.ค.-มิ.ย. จะเป็นช่วงของการระบาด ทั้งนี้ ผู้สูงอายุมีการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น แต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าหลายเท่า ดังนั้น ในช่วง 1 เดือนเศษก่อนสงกรานต์ที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัด ขอให้ผู้สูงอายุ 2.17 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับวัคซีนเข็มแรก หากฉีดเข็มแรกแล้วให้ฉีดเข็ม 2 ตามนัด และหากครบ 2 เข็มเกิน 3 เดือนให้มารับเข็มกระตุ้น เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้ ลูกหลานกลับไปเยี่ยมบ้านได้อย่างสบายใจ</p> <p>6. Swab จมูกจนเลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31, ejan, facebook</p> <p>- เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้ โพสต์ภาพพร้อมข้อความ สวรายเล่าประสบการณ์ตรวจโควิดก่อนเตรียมคลอดที่ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จนท.ใช้อุปกรณ์ Swab จมูกจนถึงขั้นเลือดไหลเป็นจำนวนมาก ด้านจนท.ที่รับลงทะเบียนบอกว่าเป็นเรื่องปกติ จึงเดินทางกลับบ้าน ต่อมาทาง รพ. ได้ติดต่อสอบถามอาการ และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแจ้งว่าเรื่องได้ไปถึงผู้บริหารแล้ว จะปรับปรุงการทำงานของพนักงานให้ดีกว่านี้</p> <p>- เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เคยให้ข้อมูลเรื่องเลือกชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง พร้อมวิธีใช้งานที่ถูกต้องว่า สำหรับชุดตรวจโควิดแบบ Swab จมูก ห้ามแหยงแรงจนเลือดออก เพราะหากมีเลือดจะไม่สามารถยืนยันผลตรวจได้ ต้องรอให้แผลหาย และทำการทดสอบใหม่</p> <p>7. ชูเผา รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ที่ รพ.สต.ท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น เกิดเหตุชายนิรโรค อายุ 33 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เดินเข้าไปภายในอาคารโวยวายเสียงดังพร้อมต่อว่าเจ้าหน้าที่ เรื่องส่งตัวแม่และลูกสาวของตนเองที่ติดโควิดไปรักษาในตัวเมืองขอนแก่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวเขา ระบุให้พาแม่และลูกสาวกลับมา หากยังไม่กลับจะมาเผา รพ.สต. ล่าสุด จนท.ตำรวจได้จับกุมนำตัวส่ง รพ. พบประวัติเคยเสพยาจนหลอน</p> <p>8. ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้เสียชีวิตในรอบสัปดาห์ของไทยยังเพิ่มขึ้น ส่วนทางสถานการณ์โลกที่ลดลง โดยวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อกว่า 22,000 คน ยังไม่รวมที่ตรวจ ATK อีกกว่า 33,000 คน ส่วนผู้เสียชีวิตทะลุ 50 คน 2 วันติดต่อกัน มองว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันที่ตรวจ RT-PCR ยังไม่สะท้อนสถานการณ์ความเป็นจริง เพราะมีคนจำนวนมากที่ตรวจ ATK แล้วพบเชื้อ และเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา โดยไม่สามารถเข้าถึงการตรวจ RT-PCR ได้</p> <p>9. สปสช.แจกจ่ายจ่ายโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์</p> <p>- พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช. กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สปสช. จัดประชุม หน่วยบริการเอกชน ใน กทม. 195 แห่ง ที่มีปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการโควิด 19 เนื่องจาก ส่งข้อมูลเบิกไม่ครบถ้วน เพื่อทำความเข้าใจและแนะแนวทางแก้ปัญหาการเบิกจ่ายที่ชัดเจน ซึ่ง สปสช. พยายามปรับขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายเพื่อตอบสนองต่อหน่วยบริการ แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนด้วย เพราะงบโควิดมาจาก พ.ร.ก.เงินกู้ มีข้อกำหนดจาก ครม. ให้ตรวจสอบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความถูกต้อง กรณีข้อมูลเบิกจ่ายที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว สปสช. จะรีบจ่ายทันที ส่วนที่ยังไม่ผ่านกระบวนการก็ต้องรอการตรวจสอบให้เสร็จ</p> <p>10. ห่วงเด็กติดโควิดเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นพ.บุญชู อิศราดิศัยกุล กุมารแพทย์ คลินิกเด็กสุขภาพดี กล่าวว่า การระบาดของโควิด 19 ในระลอก ม.ค.นี้ หรือจากเชื้อโอมิครอน พบผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ขวบ ติดเชื้อสัดส่วนสูงชันชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา แม้ส่วนใหญ่จะพบอาการค่อนข้างน้อยหรือไม่มีอาการ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเด็กบางคนอาจเกิดภาวะ MIS-C หลังจากการติดเชื้อโควิด ซึ่งอาจพบมากขึ้น หากมีแนวโน้มการติดเชื้อในเด็กเพิ่มสูง ซึ่งการรับวัคซีนโควิดในเด็กจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และภาวะ MIS-C ได้</p> <p>11. เตือนวัคซีนหมดอายุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ อเมริกาและยุโรป มีวัคซีนที่เก็บไว้และจะต้องถูกทำลายเพราะหมดอายุเป็นจำนวนมาก ทำนองเดียวกับประเทศไทย การบริหารวัคซีนต่อไป เมื่อมีผู้ฉีดต่อวันน้อยลง การสั่งวัคซีนเข้ามาเก็บเป็นจำนวนมากจะมีโอกาสที่จะต้องหมดอายุ โดยเฉพาะวัคซีนที่มีอายุสั้น การเก็บรักษายาก 1 ขวด ต้องฉีด 10 คนหรือ 15 คน จะทำให้การบริหารวัคซีนยากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม mRNA วัคซีนที่มีอายุสั้น หลังละลายแล้วอยู่ได้เพียง 1 เดือน จะเก็บแช่แข็งตลอดไปก็มีค่าใช้จ่ายสูงมาก</p>	
<p>ประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า สถานการณ์ตัวเลขช่วงนี้ยังทรงตัว เมื่อ 4 มี.ค. ในการประชุมเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ มีการคาดการณ์จากหลายสำนักว่าจุดพีคจะอยู่ช่วงปลาย มี.ค. – กลาง เม.ย. 65 และยอดอาจถึงแสนกว่า ส่วนเรื่องเตียงรับผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงใน กทม. ข้อมูลทางการของฝ่ายบริหารระบுவายังโหว แต่สำหรับฝ่ายบริการหน่วยงานจริงระบุเริ่มวิกฤติในบางจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- กรุงเทพฯ และ ธ.กสิกรไทย ร่วมเปิดตัว แอปพลิเคชัน หมอ กทม. ภายใต้โครงการ Smart OPD ดาวนโหลดแค่แอปเดียวใช้ได้กับ รพ. ในสังกัดสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพฯ ครอบคลุมครบทั้ง 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพบริการการแพทย์วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้เร็ว แบ่งเบาภาระบุคลากรทางแพทย์ในการให้บริการคนไข้มากกว่า 4 ล้านคนต่อปี โดยจะให้บริการได้ครบ 11 รพ. ภายในปลายเดือน มี.ค. 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- นกฯ ห่วงนักเรียนลงสนามสอบวันแรก ย้ำให้รักษาสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อยู่กับโควิดอย่างปลอดภัย</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยไตเรื้อรัง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในโอกาสเป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม รพ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ว่า โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของระบบสาธารณสุข เนื่องจากผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานที่ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเค็ม สธ. จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพิ่มหน่วยบริการฟอกไตให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลรักษามากขึ้น รวมถึงผลักดันให้การฟอกไตด้วยเครื่องเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,500 บาทอีกต่อไป และรับบริการได้ทุก รพ. ที่มีหน่วยบริการ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสะดวกมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงยกระดับการบริการสาธารณสุขของประเทศ</p>	-
<p>ส่งความปรารถนาดีวันนักข่าว สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, newtv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม ระบุว่า ขอส่งความปรารถนาดี ความชื่นชม และความศรัทธาในการทำหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนที่ หลายครั้งได้รับความชื่นชมจากสื่อและคำวิพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งตนเข้าใจดีทั้งที่ทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ดีที่สุด จึงไม่เคยมีความเกลียดชังหรือความขัดแย้งใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อกัน จึงขอใช้วันนี้แสดงความยินดีและขออำนวยการให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ขอให้เร่งมาฉีดวัคซีนเข็มสี่กันให้ครบทุกคน</p>	-
เปิดแข่งขันกีฬาตรีสะเกษเกมส์	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามโพสต์, ข่าวสด, pptvhd36, mcot, ChiangMainNews, Bangkok-today, thailndplus, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" โดยมี ผู้ว่าการ กกท., ผวก.ศรีสะเกษ, นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ยืนยันจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในทุกด้าน รองรับมาตรการรับมือการระบาดของโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p>	
<p>ปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ในการประชุมกับ กมธ.วุฒิสภา ได้พิจารณากรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับท้องถิ่น โดยมองว่าอาจพบปัญหาในแง่กระบวนการถ่ายโอนต่าง ๆ อาทิ จำนวนบุคลากรที่จะไปหรือไม่ไปประเด็นเรื่องแรงงานงบประมาณการจัดสรรของท้องถิ่นเอง และในส่วนของกระทรวงฯ วงเงินต้องสอดคล้องกับบุคลากรที่จะไป ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในกรอบระยะเวลาภายในเดือน ต.ค.2565 นี้ ซึ่ง กมธ.วุฒิสภา ได้มองเห็นปัญหา แต่ไม่ได้ตัดขัดกฎหมาย มองว่าหากมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนไป อาจไม่ต้องทำครบ 100 เปอร์เซ็นต์ทันที ยืนยันว่า สธ. เห็นด้วยในหลักการกระจายอำนาจ แต่ต้องทำภายใต้สถานการณ์ที่กระบวนการจะไม่เป็นปัญหาและต้องให้ผู้รับโอนมีความพร้อม สธ. โดยมอบให้ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. หนึ่งในคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนด้านสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเสนอ กมธ.วุฒิสภา อีกครั้ง</p>	
<p>แนะนำเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, topnews, mcot, ChiangMainNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ เดือนช่วงวันที่ 6 - 8 มี.ค. 65 มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ แนะนำประชาชนเตรียมรับมือด้วยหลัก 3 x 5 เริ่มจากเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ติดตามสถานการณ์และรับฟังการแจ้งเตือนภัย 2. ฝ้าระวังสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง และ 3. เตรียมจัดเก็บบรรจยาสมาญประจำบ้าน ยาที่ต้องใช้เป็นประจำ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวอื่น ๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ให้ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของตนเอง และครอบครัว 5 ขั้นตอน 1. หากเกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดเหตุภายในบ้านเรือน ให้รีบยกสะพานไฟภายในบ้านลงเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว 2) หลีกเลี่ยงการออกไปนอกตัวอาคารบ้านเรือน 3) หลีกเลี่ยงการเล่นหรือสัมผัสน้ำแข็ง 4) ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และ 5) ตรวจสอบ และหมั่นสังเกต ฝ้าระวังสัตว์มีพิษและแมลงนำโรคที่มากับน้ำท่วม</p>	
<p>กัญชาเสรีทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยในงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ที่จังหวัดสุรินทร์ ว่า ภายหลังจากปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครบ 120 วันแล้ว จึงเรียกว่ากัญชาเสรีทางการแพทย์ ซึ่งประชาชนสามารถปลูกได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องจดแจ้งกับ สสจ.จังหวัด โดยห้ามจำหน่ายแจก ให้ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น</p>	
<p>โรคปอมเปย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคปอมเปย์ (Pompe disease) พบการเกิดโรคประมาณ 1 ใน 40,000 คน อาการผู้ป่วยขึ้นอยู่กับปริมาณเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างได้ ในรายที่เอนไซม์น้อยกว่า 1% ผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่วัยเป็นทารก โดยมีภาวะหัวใจโต, ตับโต, กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมักเสียชีวิตในขวบปีแรก ผู้ป่วยในรายที่มีเอนไซม์ 1-40% อาการแสดงที่เด่นชัดคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง และมักพบในช่วงอายุที่มากขึ้นหรืออาจพบในวัยผู้ใหญ่</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคปอมเปย์ จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน ต้นขา ผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเดินขึ้นบันไดลำบาก นั่งแล้วลุกยาก ยกแขนขึ้นหิ้วหมหรือหยิบสิ่งของที่วางอยู่บนที่สูงไม่ไหว อาจมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลัง หลังคด ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงอาจมีอาการเหนื่อย โดยเฉพาะเวลานอนราบ ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคปอมเปย์ โดยการให้เอนไซม์ทดแทนทางหลอดเลือดดำทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แต่การรักษายังมีราคาสูงมาก สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ให้เร็ว เพื่อให้เอนไซม์ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างทดแทนได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4 สูตรลดน้ำหนักลงโลก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- อย. ตรวจสอบพบวิธีการลดน้ำหนัก 4 สูตรที่ถูกแชร์จำนวนมาก จนเป็นกระแสในโลกโซเชียล แต่กลับไม่ช่วยลดน้ำหนักได้จริง ไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้อง ได้แก่ 1. ตีมน้ำต้มมะนาว 2. ตีมน้ำมะนาว น้ำผึ้ง ชিং ว่านหางจระเข้ 3. ตีมน้ำกระชาย น้ำผึ้ง มะนาว และ 4. ตีมน้ำขิงผสมน้ำผึ้ง แนะนำวิธีที่ถูกต้องคือใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่นออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญให้สลายไขมันสะสมได้ตามธรรมชาติ</p>	-
<p>ข่าวปลอม : กินอาหารค้างคืน อุ่นซ้ำ เสี่ยงมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความ กินอาหารค้างคืน อุ่นซ้ำ ทำให้เป็นโรคมะเร็ง ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ การรับประทานอาหารค้างคืนและนำกลับมาอุ่นซ้ำไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง แต่อันตรายอาจเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี จะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้</p>	-